




รายงานการประชุม 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา ครั้งท่ี ๓/256๔ 

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. 256๔ เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  
ประธาน
กรรมการ 

๒. พันต ารวจเอกศักดา ข าโพธิ์ทยั รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพะเยา   
(แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจงัหวัดพะเยา) 

กรรมการ 

๓. นายธนายุทธ ค าภีระ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
(แทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

กรรมการ 

๔. นางจิตติมา กรีอาร ี พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา กรรมการ 

๕. นายบุญวาทย์ สมศักดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา กรรมการ 

๖. นายนิกร จันทร์ฟอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตช านาญงาน 

(แทนสรรพสามิตพื้นที่พะเยา) 
กรรมการ 

๗. นางดวงกมล ตั้งตรัสสา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
(แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) 

กรรมการ 

๘. นายยศกร สุขสอาด หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพะเยา 

กรรมการ 

๙. นายสมศักดิ์ ทาทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ช านาญงาน(แทนนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา) 

กรรมการ 

๑๐. นางพัทธยา คมบาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 
(แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา) 

กรรมการและ
เลขานุการ 

๑๑. นายธวัชชัย มูลชมภู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
(แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. นางสาวรุจิรา ไชยลังกา นิติกร  
(แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ หรือกลุ่มกฎหมาย) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการทีไ่ม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1.นายพินิจ แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา     รองประธานกรรมการ 
๒.แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกัน    กรรมการ 
     ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
๓.นายธีระชัย สมฤทธิ์   นายกเทศมนตรีต าบลเชียงค า    กรรมการ 
๔.ต าแหน่งว่าง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น     กรรมการ 

/๕.นายเธียรชัย... 
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๕.นายเธียรชัย คฤหโยธิน   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์    กรรมการ 
๖.นายอุดม งามเมืองสกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย     กรรมการ 
๗.นางสาวณิชาภัทร เกียรติคุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา     กรรมการ  
๘.นางสาวงามไฉน อรุณาทิตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์      กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะยา 

๒. นางสาวณัฐนรี ยืนยง     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะยา 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

 ประธานการประชุม นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน 
 ผู้วา่ราชการจังหวัดพะเยา 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายเทวา ปัญญาบุญ   ปลัดจังหวัดพะเยา แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
ติดราชการ และได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยาและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551มาตรา 22 (2) กล่าวคือ ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงาน 
แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การน าเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในการประชุมครั้งนี้ จะได้มีการพิจารณา 
ก าหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ในการสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
มติที่ประชุม :   รับทราบ   

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

มติที่ประชุม :   รับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  
ครั้งที่ 21 (ครั้งที่ 3/2564) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
นายธ วัชชั ย  มูลชมภู  ผู้ ช่ วย เลขานุ กา ร  น า เ รี ยนที่ ปร ะชุม ว่า  เมื่ อ วั นที่  ๘  ธั น วาคม ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 21 (ครั้งที่ 3/2564)  

/เพื่อพิจารณา... 
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เพื่อพิจารณาแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยคณะกรรมการ 
ได้ก าหนดแนวคิดในการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้ค าขวัญ 3 ม.“สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา”  
เน้นผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี 
และผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 6 ชั่วโมงก่อนขับขี่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและประชาชน 
ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยควบคุมการจ าหน่ายให้กับเยาวชน  
ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ห้ามมีโปรโมชั่นและการโฆษณาในสื่อทุกประเภท จ าหน่ายตามเวลาและสถานที่ และ 
เปิด - ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายก าหนด 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 

วาระท่ี 4         เรื่องพิจารณา  
  4.1 แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 
นางสาวรุจิรา ไชยลังกา ผู้ช่วยเลขานุการ น าเรียนที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 (ครั้งที่ 3/2564) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการ
ขอน าเสนอแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่าน
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ต่อคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา 
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
หัวข้อหลักในการรณรงค์ : “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”  
ค าขวัญรณรงค์ เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ : 3 ม.“สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา” 
การป้องกันและลดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ควบคุมพฤติกรรมขับขี่หลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุมประพฤติกรณีเมาแล้วขับ และคัดกรอง 
บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา 
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 

๑. มาตรการรณรงค์ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ 2565 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิดรณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" ในแคมเปญ 3 ม. 

"สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา" โดยเน้นผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เยาวชน 
ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และผู้ขับขี่ยานพาหนะ ให้งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนขับขี่ 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
จ าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน 
ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ห้ามจ าหน่ายโดยมีโปรโมชั่นและการโฆษณาในสื่อทุกประเภท การจ าหน่ายตามเวลาและ
สถานที่ที่กฎหมายก าหนด และการเปิด - ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายก าหนด 

๒. มาตรการช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ 2565 
- เจ้าหน้าที่ประจ าด่านชุมชนเพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ณ ด่านชุมชน โดยใช้แนวทางการสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น โดยให้เจ้าหน้าที่ประจ าด่านชุมชน
บันทึกรายงานข้อมูลผ่านระบบ E-Report ของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

- กรมคุมประพฤติคัดกรองและส่งต่อผู้กระท าความผิดฐานเมาแล้วขับและถูกศาลสั่ง 
คุมความประพฤติทุกรายที่ยินยอมเข้ารับการบ าบัด เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาได้ที่สถานพยาบาล  
ของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 

/ส านักงาน... 



- 4 - 
 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และให้การสนับสนุนด่านชุมชน 
ที่ขอความช่วยเหลือกรณีที่คนเมาปฏิเสธการตรวจอาการมึนเมา รวมถึงการสุ่มตรวจสถานบริการ และบริเวณ  
ที่มีการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ 

๓. มาตรการช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ฝ่ายเลขานุการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอแนะ ตามมาตรการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดพะเยา 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 และจัดส่งรายงานให้กรมควบคุมโรคในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อทราบต่อไป 
นายเทวา ปัญญาบุญ : ประเด็นเจ้าหน้าที่อสม.ประจ าด่านชุมชน ฝากฝ่ายเลขาประสานงานแจ้งแนวทางด้วย 
นายธวัชชัย มูลชมพ ู: รับทราบ 
พันต ารวจเอกบวร ไชยค า ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา :ขอสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ปีนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนฯ 
ได้หรือไม่ อย่างไร 
นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง : จากการสอบถามกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งว่า เนื่องจาก
ในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงใช้วิธีส่งตัว  
ไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาล เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ ส่งผลให้มีการส่ งเจาะเลือดตรวจในแต่ละเดือน
มากกว่าที่ ได้มีการประมาณการไว้ ท าให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจ  
ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้ว  
แต่ได้รับแจ้งว่าไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมในปี ๒๕๖๔ แล้ว และในส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการด าเนินการนี้  
พันต ารวจเอกศักดา ข าโพธิ์ทัย : แล้วจะให้ต ารวจเบิกค่าใช้จ่ายจากแหล่งใด 
นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง : ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรค แจ้งว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้เรียกเก็บจาก 
ผู้สั่งหรือขอให้ตรวจ ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาด าเนินการตามแนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์  
ในช่วงเทศกาลและช่วงปกติตลอดปี ในปีที่ผ่านมา ซึ่งก าหนดให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจก่อน 
เป็นอันดับแรก โดยจะตรวจเจาะเลือดเฉพาะกรณีท่ีไม่สามารถตรวจทางลมหายใจได้ เช่น เสียชีวิต หรือหมดสติ 
พันต ารวจเอกศักดา ข าโพธิ์ทัย : การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจท าให้เกิดปัญหาไม่กล้าเป่าลมหายใจผ่านเครื่องตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้ตรวจ หรืออาจเป็นข้ออ้างในการไม่ตรวจเพราะกลัวติดเชื้อ  จะให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการอย่างไร 
นางสาวณัฐนรี ยืนยง : ขอแนะน าการใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ  
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้  

๑. เจ้าหน้าที่ต ารวจ ควรสวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ และล้างมือบ่อยๆ  
๒. ให้ผู้ถูกตรวจฉีกซองของหลอดเป่าเอง เพ่ือให้ผู้ถูกตรวจมั่นใจว่าเป็นหลอดใหม่ ไม่ได้ใช้ซ้ า 

และให้เป่าลมหายใจออกยาวๆ นับ ๑-๕ ไม่สูดหายใจเข้าระหว่างเป่า 
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๓. ให้เจ้าหน้าที่ท าความสะอาดภายนอกตัวเครื่องตรวจด้วยแอลกอฮอล์ ๗๐% ทุกครั้งก่อนและ
หลังใช้ทุกราย และทิ้งหลอดเป่าที่ใช้แล้วในภาชนะท่ีปิดมิดชิด    
พันต ารวจเอกศักดา ข าโพธิ์ทัย : รับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติส่วนนี้ แต่ขอฝากเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งเจาะเลือดด้วย 
หากไม่มีงบประมาณขณะนี้ จะสามารถเบิกภายหลังได้หรือไม่อย่างไร หรือมีงบประมาณจากแหล่งอื่นหรือไม่ 
นายเทวา ปัญญาบุญ : ทางคปภ.มีงบประมาณในการเบิกจ่ายในส่วนนี้หรือไม่ 
นายกิตติชัย ศรีวิชัย ผู้แทน ผอ.คปภ.พะเยา : คปภ.ไม่มีงบประมาณ สนับสนุนเบิกจ่ายในส่วนนี้ 
นายเทวา ปัญญาบุญ : ฝากฝ่ายเลขารับเรื่องไปหารือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับแหล่ง
งบประมาณท่ีจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย  
นางสาวรุจิรา ไชยลังกา : รับทราบ  
พันต ารวจเอกศักดา ข าโพธิ์ทัย : ขอหารือกรณีเกิดอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น หัวแตก แล้วผู้ป่วยขอ
นอนโรงพยาบาล และหมอก็ให้นอน ซ่ึงจะส่งผลให้ยอดผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมาย 
ที่เรามีเกณฑใ์นการลดจ านวนผู้บาดเจ็บ กรณีแบบนี้จะให้หมองดให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลได้หรือไม ่
นางสาวณัฐนรี ยืนยง : กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น หัวแตก บางครั้งจะต้องมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากเป็นอาการ
บาดเจ็บที่อาจจะกระทบต่อระบบของสมอง จึงจ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังดูอาการ ๒๔ ชั่วโมง อีกทั้งเป็นสิทธิ 
ของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา หมอไม่สามารถปฏิเสธการรักษาได้ 
นายยศกร สุขสะอาด : เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคญั หากจะมีจ านวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากส่วนนี้ก็ไม่เปน็ไร  
นายเทวา ปัญญาบุญ : อีกเรื่อง การคัดกรองและส่งต่อผู้กระท าความผิดฐานเมาแล้วขับและถูกศาลสั่ง 
คุมความประพฤติทุกรายที่ยินยอมเข้ารับการบ าบัด เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาได้ที่สถานพยาบาล  
ของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เราสามารถก าหนดให้เข้ารับการบ าบัดทุกรายได้หรือไม่ 
นางสาวรุจิรา ไชยลังกา : ตรงนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วย เราบังคับการรักษาไม่ได้ กรณีจะส่งเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย  
นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา : ปกติคดีเมาแล้วขับ หากศาล
สั่งคุมความประพฤติ ส านักงานคุมประพฤติจะมีมาตรการด าเนินการในการจ าแนกความเสี่ยง หากผล 
การประเมินอยู่ในระดับควบคุมเข้มงวดหรือปานกลาง หรือมีประวัติการกระท าความผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา 
จะส่งไปเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูแบบเข้มข้น ในรูปแบบค่ายแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความประพฤติความผิดฐานขับรถ
ขณะเมาสุรา และหากเห็นสมควรอาจเสนอศาลให้เพ่ิมเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามความเหมาะสม 
เช่น การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือเพ่ิมชั่วโมงการท างานบริการสังคม  ส่วนการส่งตัวเข้า
บ าบัดรักษาส านักงานคุมประพฤติจะประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแบบคัดกรองของ
กระทรวงสาธารณสุข หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และผู้ถูกคุมประพฤติสมัครใจ จะถูกส่งตัวเข้ารับการบ าบัดรักษา 
ที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้รับการบ าบัดอย่างเหมาะสมต่อไป 
นายเทวา ปัญญาบุญ : ในส่วนนี้มีกรรมการท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มีขอคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นลงมตใินวาระนี้ 
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